

Học sinh lớp 9 tăng tốc ôn tập giai đoạn nước rút

Chỉ còn 2 tuần nữa học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023. Đây được coi là khoảng thời gian quan trọng để các em hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt về tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng.



Học sinh lớp 9 tại thành phố Thái Bình tăng tốc ôn tập giai đoạn nước rút.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có 26.527 học sinh lớp 9 (tăng khoảng 1.900 học sinh so với năm học 2021 - 2022). Trong đó, chỉ tiêu vào các trường công lập là 16.090 học sinh (tăng 315 học sinh so với năm học 2021 - 2022). Trước mỗi kỳ thi, đặc biệt là giai đoạn nước rút, không chỉ học sinh mà các trường cũng đang dồn toàn lực, gấp rút ôn tập để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, chắc kiến thức nhất. Tại Trường Tiểu học và THCS Trần Thủ Độ (Hưng Hà), năm học này có 68 học sinh lớp 9, trong đó 54 học sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Trong giai đoạn ôn

tập nước rút, 3 môn thi (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) được thầy và trò nhà trường dành nhiều thời gian ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản và làm quen với cấu trúc đề thi. Thầy giáo Hoàng Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã chủ động bố trí giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy học sinh khối 9, giúp học sinh bám sát và nắm vững chuẩn kiến thức. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức một cách có hệ thống, ôn tập theo kế hoạch và khung chương trình. Kỳ thi năm nay có điểm mới đó là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào trường THPT chuyên và trường THPT công lập phù

hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Vì vậy, ngoài việc ôn luyện nhà trường còn tăng cường tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh học sinh về kỳ thi và định hướng việc đăng ký nguyện vọng của học sinh sát với năng lực học tập của các em, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh trong việc quản lý và tạo điều kiện để các em được học tập, ôn luyện tốt nhất. Tại Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình), việc ôn tập cho học sinh lớp 9 luôn được đặc biệt chú trọng. Cô giáo Phạm Thị Thanh Thủy cho biết: So với những khóa trước, học sinh lớp 9 năm nay có phần khó khăn hơn khi có đến 3 năm liên

tiếp có nhiều khoảng thời gian tạm dừng đến trường để chuyển sang hình thức học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, ngay khi học sinh được trở lại học trực tiếp, chúng tôi đã gấp rút tiến hành bù đắp kiến thức cho học sinh. Đồng thời, các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn đã tiến hành phân loại học sinh khá, giỏi, trung bình để có định hướng ôn luyện phù hợp cho các em. Em Trần Hoàng Anh, học sinh Trường THCS Trần Phú chia sẻ: Mục tiêu của em là thi đỗ lớp chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Thái Bình. Để đạt mục tiêu này em đã xây dựng thời gian biểu ôn luyện cụ thể. Theo đó, từ sáng đến chiều em sẽ học ở trường để củng cố lại 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh; tối em dành thời gian để ôn môn thi chuyên. Thời gian này, em đang tăng tốc ôn luyện nhưng cũng ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý để bảo đảm sức khỏe cho kỳ thi sắp tới.

Theo ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học này thành phố có 3.240 học sinh lớp 9, trong đó dự kiến có khoảng 80% học sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên và công lập. Từ việc linh hoạt kế hoạch dạy học, thích ứng với tình hình dịch bệnh, các trường THCS đã tranh thủ thời gian vàng, tạo điều kiện cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 học tập và ôn luyện kiến thức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Vì thế, đến giai đoạn hiện tại cơ bản học sinh lớp 9 ở các trường đã được trang bị kiến thức khá đầy đủ, sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi lớp 10 THPT.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/6 với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút) và Tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút). Với phương thức tổ chức kỳ thi có nhiều điểm mới sẽ mở ra cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập cho học sinh đồng thời giúp các em giảm bớt áp lực trước kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

DẶNG ANH

THÀNH PHỐ SÔI NỔI PHONG TRÀO DÂN VŨ THỂ THAO



Câu lạc bộ dân vũ thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc hằng say luyện tập.

Những năm gần đây, dân vũ thể thao đã trở thành bộ môn quen thuộc với người dân thành phố Thái Bình, nhất là chị em phụ nữ. Bởi nó không chỉ mang lại niềm vui, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần mà còn là một liều thuốc quý đối với sức khỏe.

Vào buổi tối, gác lại những công việc thường ngày, thành viên của các câu lạc bộ (CLB) dân vũ có mặt đông đủ để luyện tập. Chị Đoàn Thị Hải, chủ nhiệm CLB dân vũ thể thao thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc chia sẻ: Là thành viên CLB văn nghệ của thôn, khi thấy phong trào dân vũ thể thao phát triển rộng khắp ở các địa phương trên cả nước, được sự khuyến khích của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, tôi cùng các chị em trong Chi hội Phụ nữ thôn đã mạnh dạn thành lập CLB dân vũ thể thao. Ban đầu CLB chỉ có hơn 10 thành viên. Sau một thời gian luyện tập đã có hơn 30 thành viên là phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tận dụng lợi thế thôn có sân vận động rộng và có điện thấp sáng nên tối nào chị em cũng cùng nhau luyện tập. Qua luyện tập, chị em đều thấy hoạt động này rất vui và bổ ích, có sức khỏe tốt hơn, giúp giảm bớt mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả.

Chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Lạc cho biết: Thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe với nhiều hình thức phong phú. Trong đó, chú trọng phát triển mô hình CLB dân vũ thể thao đặc biệt nâng cao sức đề kháng để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện các cấp hội LHPN thành phố đã xây dựng và duy trì

hoạt động 425 mô hình CLB với hơn 18.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Trong đó có gần 200 mô hình CLB dân vũ thể thao tại các thôn, tổ dân phố. Tham gia CLB dân vũ thể thao, chị em không chỉ được luyện tập, nâng cao sức khỏe mà còn là dịp để giao lưu, gắn kết, qua đó các phong trào của hội LHPN cũng như của cơ sở được triển khai, thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn. Để cổ vũ, động viên phong trào luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là phong trào dân vũ phát triển mạnh trong nhân dân, Hội LHPN thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố phát động hội thi dân vũ thể thao trong các cơ sở hội. Hội thi nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ các CLB dân vũ thể thao địa phương. Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố cho biết: Phong trào luyện tập dân vũ thể thao phát triển mạnh trên địa bàn thành phố từ nhiều năm qua, thu hút một tầng lớp, lứa tuổi tham gia. Đây là môn thể thao đặc thù với chị em nên Trung tâm thường xuyên cử cán bộ về cơ sở để hỗ trợ các CLB luyện tập.

Hoạt động theo hình thức tự nguyện, các CLB dân vũ thể thao không chỉ giúp chị em nâng cao đời sống tinh thần mà còn thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển. Hy vọng phong trào luyện tập dân vũ thể thao sẽ tiếp tục được nhân rộng để nhiều người cùng tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

MINH NGUYỄN

ĐẠI ĐỘI TRINH SÁT 32

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Là đơn vị chiến đấu mũi nhọn của lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu (SSCD) cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trời tăng sáng, những bóng áo cổ ưỡt đêm sương đêm nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, bằng động tác vô thuật dứt khoát các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm đã hạ các đối tượng cảnh giới vòng ngoài. Cùng lúc đó, một mũi tấn công khác dùng chiến thuật đột nhập nhà cao tầng, leo dây từ trên mái nhà xuống, đồng loạt tiếp cận đánh trúng, đánh đúng mục tiêu, thực hiện giải cứu con tin. Những tên khủng bố ngoan cố chống trả lập tức bị tiêu diệt bởi các chiến đấu viên và lực lượng bắn tỉa. Các phương án tác chiến, việc tiếp cận mục tiêu được thực hiện thuần thục, hiệu quả cao, hoàn toàn trấn áp nhóm khủng bố, giải cứu con tin an toàn. Đó là một trong nhiều tình huống huấn luyện, diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 được cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 dày công luyện tập. Đại úy Lưu Bá Tú, Phó Đại đội trưởng chia sẻ: Để hoàn thành mỗi khoa mục, tình huống chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, quyết tâm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với các nội dung huấn luyện chiến thuật chuyên ngành đòi hỏi nhiều kỹ thuật khó trên các địa hình phức tạp, chúng tôi chia nhỏ theo các tổ luyện tập với cường độ cao, sau đó hợp luyện rút kinh nghiệm ngay trên thao trường.



Đại đội Trinh sát 32 hợp luyện khoa mục đánh bắt khủng bố trong nhà cao tầng.

Đơn vị thường xuyên quan tâm tới chiến sĩ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, chỉ bảo, uốn nắn tận tình. Đơn vị còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao vào giờ nghỉ, ngày nghỉ tạo không khí vui vẻ, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ thêm đoàn kết, gắn bó với đơn vị.

Đại đội Trinh sát 32 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cơ động làm nhiệm vụ A2, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh, chống bạo loạn, khủng bố, phối hợp với chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử trí các tình huống khác. Thiếu tá Nguyễn Đình An, Đại đội trưởng cho biết: Đơn vị thường xuyên quán triệt nghiêm các chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, xây dựng kế hoạch, nội dung, giáo án, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Trong huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật, đơn vị kết hợp với rèn luyện ý chí, rèn luyện thể lực và duy trì kỷ luật;

huấn luyện ở nhiều loại địa hình, thời tiết và huấn luyện đêm, huấn luyện chuyên ngành kết hợp huấn luyện phục vụ diễn tập, hội thi, hội thao, nâng cao sức cơ động cho chiến sĩ sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Xác định con người là yếu tố then chốt, chúng tôi đã làm tốt công tác đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành tốt kỷ luật, quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, ý thức "tự giác, tự rèn", tinh thần trách nhiệm của bộ đội "vượt nắng, thắng mưa" đối với nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất. Cùng với đó, bám sát phương châm "Bí mật, bất ngờ, dũng cảm, chính xác", đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường xuyên tổ chức luyện tập báo động, huấn luyện các phương án, bảo đảm cơ động nhanh, SSCĐ cao trong mọi tình huống, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện SSCĐ, Đại đội Trinh sát 32 còn luôn đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, được công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi, kết quả huấn luyện hàng năm của đơn vị 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn, qua đó góp phần cùng các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

TRỊNH CƯỜNG

Thêm 1 thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 sản xuất trong nước được cấp phép

(chinhphu.vn) Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định ban hành danh mục 01 loại thuốc Molnupiravir - điều trị Covid-19 sản xuất trong nước, được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, Cục Quản lý Dược cấp phép cho loại thuốc là: Molnupiravir Stella 200mg; hàm lượng Molnupiravir 200mg, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, hộp 4 vỉ x 10 viên. Số đăng ký là SDK: VD3-174-22 của Công ty TNHH liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 (Stellapharm J.V. Co., Ltd. - Branch 1) sản xuất và đăng ký. Việc cấp phép cho loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành quyết định. Như vậy, đến nay đã có 4 loại thuốc Molnupiravir - điều trị Covid-19 sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc sản xuất theo đúng hồ sơ, tài liệu đăng ký với Bộ Y tế; phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị số y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh, các cán bộ y tế, cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thông báo cho bệnh nhân về các lợi ích, rủi ro khi sử dụng thuốc, các phương pháp điều trị, các thuốc khác có thể thay thế Molnupiravir trong điều trị Covid-19.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của thuốc (nếu có), gửi báo cáo về Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Hà Nội) hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Thành phố Hồ Chí Minh) theo quy định.

